

## Gặp gỡ những người hàng xóm trong thiên nhiên..

**K**hi quý vị đến thăm một công viên hoặc không gian ngoài trời, quý vị đặt chân vào nơi ở của nhiều loại thực vật và động vật quan trọng. Mặc dù quý vị có nhiều khả năng sẽ nhìn thấy những sinh vật nhỏ như chim, sóc và côn trùng trên đường mòn, nhưng quý vị cũng có thể nhìn thấy những sinh vật ít xuất hiện hơn và thường bị hiểu lầm, như chó sói đồng cỏ (coyotes), linh miêu (bobcats), sư tử núi (mountain lions) và rắn.

Động vật hoang dã thường tránh con người khi có thể. Phần lớn động vật hoạt động vào khoảng thời gian bình minh và hoàng hôn (chạng vạng) hoặc ban đêm (sống về đêm). Những loài động vật này rất quan trọng đối với môi trường, nhưng thật đáng buồn là chúng đang gặp nguy hiểm do mất môi trường sống, biến đổi khí hậu và những hoạt động của con người.

Có nhiều bước quý vị có thể thực hiện để giúp bảo vệ động thực vật hoang dã trong khu vực địa phương và giữ an toàn cho bản thân trên đường mòn!



## Hướng dẫn ngắn về việc giữ an toàn cho bản thân quý vị (và động vật hoang dã)

- **GIỮ KHOẢNG CÁCH THẬT XA VỚI TẤT CẢ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ**  
Không bao giờ đến gần, đuổi theo hoặc đưa bất kỳ động vật nào ra khỏi môi trường tự nhiên.
- **ĐỂ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ ĐƯỢC SỐNG THEO ĐÚNG BẢN NẲNG**  
Không bao giờ cho động vật hoang dã ăn và cầm theo tất cả rác thải mà quý vị tạo ra.
- **TẠO RA (MỘT CHÚT) TIẾNG ÒN**  
Hãy để động vật hoang dã biết quý vị đang ở đó (và cho chúng thời gian để rời khỏi đường mòn) bằng cách tạo ra một chút tiếng ồn. Nói chuyện, sử dụng gậy hỗ trợ đi bộ, vỗ tay hoặc hát một giai điệu. Quý vị cũng có thể mang theo còi an toàn để dùng trong những trường hợp khẩn cấp.
- **CHÚ Ý ĐẾN KHUNG CẢNH XUNG QUANH QUÝ VỊ**  
Luôn chú tâm, không đeo tai nghe và thường xuyên quan sát phía trước và phía sau quý vị. Lắng nghe để phát hiện tiếng chim kêu, tiếng cành cây gãy hoặc những âm thanh khác cảnh báo quý vị về sự hiện diện của động vật hoang dã.

**CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ BẢO VỆ VÀ TÔN TRỌNG NHỮNG NGƯỜI HÀNG XÓM TRONG THIÊN NHIÊN!**

**Kết nối với chúng tôi!**

[www.openspaceauthority.org](http://www.openspaceauthority.org)



Gửi email đến [ada@openspaceauthority.org](mailto:ada@openspaceauthority.org) nếu quý vị có yêu cầu, câu hỏi hoặc lo ngại cụ thể về nguồn hỗ trợ cho khả năng sử dụng.



Nhiếp ảnh: : Alexandra Farris, Derek Neumann, David Mauk, Ken Canning

## An toàn khi Gặp Động vật Hoang dã ở Thung lũng Santa Clara

**Bảo vệ & Tôn trọng Động vật Hoang dã**





## Sư tử Núi

**Mô tả:** Mèo rừng lớn, có màu nâu vàng và đuôi dài.

**Kích cỡ:** Dài 7-8 feet; nặng 60-150+ pound

**Lối sống:** Đơn độc; hoạt động lúc hoàng hôn và/hoặc về đêm.

**Nếu quý vị nhìn thấy một con:** Việc nhìn thấy sư tử núi rất hiếm khi xảy ra. Nếu quý vị nhìn thấy một con, hãy lùi lại từ từ và đừng bỏ chạy, điều này có thể kích thích bản năng săn mồi. Trong trường hợp hiếm hoi là một con sư tử núi đi theo quý vị, hãy khiến bản thân có vẻ to lớn và hét lên, huýt sáo hoặc tạo ra những tiếng động lớn khác. Nâng trẻ nhỏ lên khỏi mặt đất bằng cách ngồi xổm xuống trong khi vẫn giữ thẳng phần thân trên của quý vị. Đừng cúi gập người. Nếu một con tấn công, hãy tự vệ.



## Linh miêu

**Mô tả:** Mèo rừng có màu nâu vàng với các vết sẫm màu trên cơ thể và mặt và đuôi ngắn (đuôi cộc).

**Kích cỡ:** Dài 3-4 feet; nặng 10-40 pound (khoảng gấp đôi kích cỡ của một con mèo nhà).

**Lối sống:** Đơn độc và nhút nhát; hoạt động lúc hoàng hôn.

**Nếu quý vị nhìn thấy một con:** Vậy là quý vị may mắn lắm đó! Linh miêu là loài động vật ít khi xuất hiện và không tấn công con người. Hãy cách xa con vật, gây tiếng ồn và đừng chạy hoặc quay lưng lại với nó.



## Chó sói đồng cỏ

**Mô tả:** Chó rừng có màu nâu xám hoặc nâu vàng, với đôi tai to, mõm thon và cái đuôi lớn, bông xù.

**Kích cỡ:** Dài 3-4 feet; nặng 30-50 pound.

**Lối sống:** Sống với những con sói đồng cỏ khác (theo nhóm gọi là bầy); hoạt động lúc hoàng hôn.

**Nếu quý vị nhìn thấy một con:** Chó sói đồng cỏ thường sợ người. Nếu một con thể hiện sự chú ý tới quý vị hoặc con quý vị, hãy khiến bản thân có vẻ to lớn bằng cách vung cánh tay và gây tiếng động.



## Cáo Xám

**Mô tả:** Giống chó nhỏ có bộ lông màu xám muối tiêu, chân và ngực màu đỏ, đuôi bông xù với chấm đen ở đầu đuôi.

**Kích cỡ:** Dài 2.5-3.5 feet; nặng 8-15 pound.

**Lối sống:** Đơn độc; hoạt động lúc hoàng hôn và/hoặc về đêm.

**Nếu quý vị nhìn thấy một con:** Quý vị không phải quá lo về cáo. Chúng nhỏ bé, thường lẩn tránh con người và sợ hãi những tiếng động lớn.



## Bọ ve

Bọ ve là loài động vật không xương sống nhỏ, sống ký sinh, có họ hàng với nhện. Chúng hút máu và sống trong những đám cỏ cao, từ đây chúng bám vào những động vật đi ngang qua, bao gồm cả con người. Bọ ve mang trên mình nhiều loại bệnh và lây bệnh đó qua vết cắn của bọ ve, như bệnh Lyme.

Tránh bọ ve bằng cách đi trên đường mòn, tránh những đám cỏ cao, sử dụng thuốc chống côn trùng, mặc áo dài tay và quần dài và nhét ống quần vào tất/vớ. Luôn kiểm tra cơ thể sau khi đến những khu vực nơi bọ ve có thể sinh sống.



## Rắn đuôi chuông

**Mô tả:** Rắn to, mình dày, có đầu hình tam giác và thân màu xanh ô liu hoặc màu nâu vàng, với các đốm màu nâu sẫm.

**Kích cỡ:** Dài 15 - 48 inch.

**Lối sống:** Giống như các loài bò sát khác, rắn đuôi chuông phơi nắng trong những ngày ấm áp. Khi không hoạt động, rắn đuôi chuông tìm nơi ẩn náu dưới những tảng đá, khúc gỗ và trong hang.

**Nếu quý vị nhìn thấy một con:** Rắn đuôi chuông có nọc độc và có thể tấn công nếu bị đe dọa hoặc tấn công. Chúng thường bỏ đi nếu không bị đụng tới và có nhiều khả năng sẽ rời đi khi cảm nhận được bước chân. Nếu quý vị gặp một con rắn trên đường mòn, hãy dừng lại, đánh giá tình hình, từ từ đi lùi lại và đợi ở khoảng cách an toàn để con rắn rời đi. Xin đừng làm hại rắn - chúng là những động vật quan trọng!



## Heo rừng

**Mô tả:** Cơ thể hình thùng với mõm dài, răng nanh lớn và lông cứng, sẫm màu.

**Kích cỡ:** Dài 3.5-5 feet; nặng 70-440 pound.

**Lối sống:** Heo rừng không có nguồn gốc từ California và chúng thường gây thiệt hại cho đất đai. Chúng sống theo đàn lớn, thích những khu vực ẩm ướt và bụi rậm.

**Nếu quý vị nhìn thấy một con:** Heo rừng nhút nhát nhưng sẽ trở nên hung dữ nếu bị đe dọa gần hoặc bị bắt ngờ. Hãy bình tĩnh, đứng cách xa và gây tiếng động để khiến chúng sợ hãi bỏ chạy. Nếu quý vị đến quá gần và bị con heo tấn công, hãy trèo lên cây hoặc tảng đá, hoặc đặt vật gì đó chắn giữa quý vị và con heo.

